

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Date : 12 ก.ย. 2541	Page : 13	Source : ไทยโพสต์ No: 92124
Keyword		

## ‘ม.แม่ฟ้าหลวง’เร่งเครื่อง เปิดรับนักศึกษาทันที<sup>13</sup>ปี2542

ทบวงมหาวิทยาลัย • คนเชียงใหม่ได้ปลื้ม ทบวงมหาวิทยาลัยเร่งความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้รับนักศึกษาปี 2542 เปิดสอนใน 8 วิชาสาขาหลัก รมว.ทบวงเผยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก

นาวาโทนายแพทย์เดชา สุขารมณี รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2540 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานต่างๆ ให้เรียบร้อย และเสร็จสิ้นโดยเร็วนั้น

ทบวงฯ ได้เร่งดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยลำดับทั้งในด้านพระราชบัญญัติ ด้านวิชาการ และด้านกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสูตรนั้น ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนีรวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศ

สำหรับโครงสร้างทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้นระยะแรกจะมี 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุข วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้

เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว งบประมาณมีจำกัด แต่ยังคงเร่งก่อสร้างอาคารเพื่อเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2542

ทั้งนี้ ทบวงฯ จะเปิดดำเนินการในสาขาวิชาที่ไม่ต้องใช้งบประมาณในการเตรียมความพร้อมระยะแรกมากนัก โดยใช้สาขาที่มีความพร้อมในการเรียนการสอนไปก่อน เช่น การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

• เขียว วิทยาการสารสนเทศ และเพื่อให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดนิทรรศการและสัมมนา “แนวทางการจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายนนี้ ที่โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน อาทิ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศ

“เราอยากให้คนไทยทุกคนรับทราบความก้าวหน้าของโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทราบถึงผลการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรภาคเหนือ” นายแพทย์เดชา กล่าว